

endokirogen™



THÀNH PHẦN:

Fructose, myo-inositol, D-chiro-inositol, hương cam, chất tạo axit: axit xitric, chống đông cục.
Phụ liệu: silic đioxit, mangan pidolat, axit folic.

Thành phần	Hàm lượng (1 gói)	% NRV
Myo-inositol	1000 mg	
D-chiro-inositol	200 mg	
Axit folic	200 µg	100%
Mangan	5 mg	250%

NRV: giá trị tham chiếu dinh dưỡng theo Reg. EU 1169/2011

TÁC DỤNG

Inositol là một dưỡng chất quan trọng được chứng minh có hiệu quả cao trong việc điều trị vô sinh hiếm muộn, đặc biệt trong hội chứng buồng trứng đa nang.

- ✓ Inositol có 2 dạng (đồng phân) phổ biến nhất là myo-inositol (MI) và D-chiro-inositol (DCI). Myo-inositol có nhiều từ thực phẩm, trong khi D-chiro-inositol được tổng hợp từ việc chuyển hóa Myo-Inositol nhờ enzym epimerase trong cơ thể, nên thường rất hiếm. Enzyme Epimerase đảm bảo tỷ lệ MI: DCI hợp lý trong các mô của cơ thể, nhưng lại không hiệu quả trong quá trình chuyển đổi từ MI sang DCI, do vậy, nên sử dụng kết hợp cả hai dạng MI và DCI của Inositol.

Inositol (myo-inositol và D-chiro-inositol) cải thiện hiệu quả các triệu chứng buồng trứng đa nang (PCOS) ở phụ nữ, đặc biệt khi kết hợp với acid folic, mang lại các hiệu quả:

- ✓ Làm tăng chất lượng và kích thước trứng, kích thích rụng trứng đều mỗi chu kỳ, làm tăng khả năng thụ thai tự nhiên cho phụ nữ buồng trứng đa nang (PCOS)
- ✓ Cải thiện chất lượng noãn, giúp tăng tỷ lệ thành công cho phụ nữ đang điều trị vô sinh hiếm muộn bằng phương pháp IUI hoặc IVF.
- ✓ Điều hòa kinh nguyệt, điều hòa lượng đường trong máu, giảm hiệu quả các triệu chứng PCOS như rậm lông, mụn trứng cá, tăng cân, rụng tóc...
- ✓ Tăng độ nhạy cảm với insulin, giảm tình trạng kháng insulin ở nữ giới

Acid folic: Có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa axit amin, tổng hợp protein và axit nucleic, cần thiết cho sự phát triển và nhân lên của tế bào.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: phụ nữ độ tuổi sinh sản có dự định mang thai, đặc biệt dùng cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)

LIỀU DÙNG: 1 - 2 gói mỗi ngày.

ĐÓNG GÓI: Một hộp chứa 30 gói (4g).

LƯU Ý:

Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát. Ngày hết hạn được ghi trên vỏ hộp. Không dùng quá liều khuyến cáo. Để xa tầm tay trẻ em dưới ba tuổi.

NHÀ SẢN XUẤT:

Nutrilinea S.r.l.

Địa chỉ: Via gran bretagna, 1-21013 Gallarate (VA), Italy.

CÔNG TY PHÂN PHỐI:

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Gromed

Địa chỉ: Số 83 phố Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội